

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายแฉล้ม มาบขุนทด	ประธานสภา	แฉล้ม มาบขุนทด
2	นายสบาย ทองรักษ์	รองประธานสภา	สบาย ทองรักษ์
3	นายอุดร หาญณรงค์	เลขานุการสภา	อุดร หาญณรงค์
4	นายลำพันธ์ แพวขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1	ลำพันธ์ แพวขุนทด
5	นายคุณ ป้อพันธ์ดุง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2	คุณ ป้อพันธ์ดุง
6	นายทวิ บุญขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2	ทวิ บุญขุนทด
7	นายสำเร็จ นนขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4	สำเร็จ นนขุนทด
8	นายกลม เรียบขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5	กลม เรียบขุนทด
9	นายอุทัย คล้อยชัยภูมิ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6	อุทัย คล้อยชัยภูมิ
10	นายรุ่งศักดิ์ พ้าคุ้ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6	รุ่งศักดิ์ พ้าคุ้ม
11	นายชัยวัฒน์ ซาติเผือก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7	ชัยวัฒน์ ซาติเผือก
12	นางจรัสศรี ชาญสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7	จรัสศรี ชาญสูงเนิน
13	นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8	วัฒนกุล กลิ่นหวาน
14	นายวิวัฒน์ ขานสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9	วิวัฒน์ ขานสันเทียะ
15	นายธวัชชัย เปรมเพชร	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10	ธวัชชัย เปรมเพชร
16	นายอนุสร ญาณรักษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11	อนุสร ญาณรักษ์

ผู้ไม่มาประชุม

1	นายจำลอง ประทุมวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
2	นายจำนอง บุญขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
3	นายคมกฤษ หงษ์ขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
4	นายสุพล ช่างโคกสูง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
5	นายสมพงษ์ เพชรนอก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10

ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายอำนาจ พงษ์ดั่ง	นายก อบต.	อำนาจ พงษ์ดั่ง
2	นายสุเทพ แต้มสาระ	รองนายกคนที่ 1	สุเทพ แต้มสาระ
3	นายชัยพร กลิ่นจันทร์	รองนายกคนที่ 2	ชัยพร กลิ่นจันทร์
5	นายศุภรัช นิจประทุม	ผอ.กองช่าง	ศุภรัช นิจประทุม
6	นายคงเดช ป้อมจตุรัส	นักจัดการงานทั่วไป	คงเดช ป้อมจตุรัส
7	นายอานนท์ มิตรขุนทด	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	อานนท์ มิตรขุนทด

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

นางจรัสศรี ชาญสูงเนิน ส.อบต. หมู่ 7 ให้แก้ไขคำผิด ดังนี้

คำนำหน้านาม ส.อบต. 7 “นายจรัสศรี” ให้แก้ไขเป็น “นางจรัสศรี”

นามสกุล ส.อบต. 4 “หงษ์ขุนทด” ให้แก้ไขเป็น “หงษ์ขุนทด”

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง)

วาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต. โดยนายแจ่ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายตามลำดับดังนี้

นางจรัสศรี ชาญสูงเนิน ส.อบต. หมู่ 7 อภิปรายสอบถามติดตามการทำลายถ้ำน้ำ ผ. 33 บ้านหนองตะครอง ซึ่งมีสภาพเก่าชำรุด ก่อสร้างอยู่พื้นที่บ้าน นายณรงค์ บวงขุนทด มีความประสงค์ขอทำลาย การดำเนินการถึงขั้นตอนใด จะดำเนินการเมื่อใด

นายอำนาจ พงษ์ดั่ง นายก อบต. ได้อภิปรายต่อข้อซักถาม ใจความว่า

กระบวนการ...

-กระบวนการที่จะดำเนินการทำลาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว มีการก่อสร้างนานหลายปี โดยการหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เสร็จแล้วจึงเสนอญัตติต่อสภาเพื่อขอทำลายต่อไป

-ตามที่ อบต.โคกเพชรพัฒนาได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากไร้ ขอให้ต.ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อน เพื่อความชัดเจนในเรื่องระเบียบ สำหรับการขอใช้รถฉุกเฉินหรือรถที่จะบริการก็ให้ประชาชนมาลงทะเบียนไว้ หากมีรถบริการว่างจะได้ให้บริการต่อไป

-การเสนอญัตติสภา เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอกระบวนการของเอกสารให้เรียบร้อย มีประเด็นการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง หากการก่อสร้างถนนลูกรังอาจไม่เป็นมาตรฐานถาวร โดยพิจารณาว่า อบต. เห็นควรก่อสร้างถนนคอนกรีตมากกว่าก่อสร้างถนนลูกรัง เมื่อไม่เป็นตามแบบมาตรฐาน อาจถูกเรียกเงินคืนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

นายสำพันธ์ แพรขุนทด ส.อบต. หมู่ 1 อภิปรายว่า การก่อสร้างถนนของหมู่ 1, 2 และ หมู่ 5 มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะก่อสร้างถนนลูกรัง ก็เห็นสมควรที่จะใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม เพราะมีความเดือดร้อน อาจจะร่วมกันเฉลี่ยงบประมาณทั้ง 3 หมู่บ้านนี้ เนื่องจากมีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นายธวัชชัย เปรมเพชร ส.อบต. หมู่ 10 อภิปรายสอบถาม ดังนี้

-การใช้รถยนต์ฉุกเฉิน ให้ อบต. ประกาศหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน

-กรณีมีการทำถนนลูกรัง ให้สอบถามขอห็นคลุกจากบริษัทกัณฑ์หลม เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนในพื้นที่

นายวิวัฒน์ ขานสันเทียะ ส.อบต. หมู่ 9 อภิปรายสอบถามว่า กล้องวงจรปิดของบ้านปากจาบ หมู่ 9 ชำรุดใช้การไม่ได้ทุกจุด ขอให้ อบต. ดำเนินการซ่อมแซม

นายสำพันธ์ แพรขุนทด ส.อบต. หมู่ 1 อภิปรายว่า การขอความอนุเคราะห์ห็นคลุกของบริษัทกัณฑ์หลม ต้องการให้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ไปขอความอนุเคราะห์พร้อมกันทั้งคณะ

นายอำนาจ พงษ์ด้วง นายก อบต. ได้อภิปรายต่อข้อซักถาม ดังนี้

-การบริการรถฉุกเฉิน จะให้พนักงานส่วนตำบลประกาศระเบียบการใช้บริการให้ชัดเจน

-กล้องวงจรปิด หมู่ 9 จะกองช่างดำเนินการต่อไป

-การขอความอนุเคราะห์ห็นคลุกจากบริษัทกัณฑ์หลม ได้ดำเนินการขอแล้ว แต่บริษัทได้บ่ายเบี่ยง โดยการปฏิเสธว่า นายกฯ ขอเป็นจำนวนมาก

นายอานนท์...

นายอานนท์ มิตรขุนทด ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 20,000 บาท มีแผนภายในเดือนพฤษภาคม และได้ทำหนังสือทุกหมู่บ้านทำประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 วัน ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบความเป็นจริง และจะได้เสนอศูนย์ช่วยเหลือต่อไป

-การจ่ายเบี้ยยังชีพ บางครั้งมีการส่งหนังสือทางไลน์ จึงมีบางหมู่บ้านไม่ทราบ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประธานสภา อบต. โดยนายแจ่ม มาบขุนทด ได้ถามในที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงให้เลขานุการสภา อ่านปิดประชุม พร้อมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

(ลงชื่อ) อุดร หาญณรงค์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุดร หาญณรงค์)

เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม...

(ลงชื่อ) แจ่ม มาบขุนทด ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายแจ่ม มาบขุนทด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) กลม เรียบขุนทด

(นายกลม เรียบขุนทด)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

(ลงชื่อ) อุทัย คล้อยชัยภูมิ

(นายอุทัย คล้อยชัยภูมิ)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

(ลงชื่อ) วัฒนกุล กลิ่นหวาน

(นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8